

ที่ 23300075/290/63

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง การจัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จำกัด และการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในไต้หวัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จำกัด (“GRP1”)

สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของบริษัทฯ ในไต้หวัน

โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100) ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน GRP1
โดย GRP1 จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้ง GRP1 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

2) อนุมัติให้ GRP1 เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Sheng Yang Energy Co., Ltd.

(“Sheng Yang”) จาก Tatung Forever Energy Co., Ltd. (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
Tatung Co., Ltd. (“Tatung”) (Tatung เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน)
โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,521 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หรือ
เทียบเท่า 2,748 ล้านบาท¹ ประกอบด้วยราคาซื้อขายหุ้น และราคารับโอนสิทธิในหนี้สิน
ของ Sheng Yang (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น”)

Sheng Yang ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน มีกำลัง
การผลิตติดตั้งรวม 55.8 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้ว 54.4 เมกะวัตต์ และ

¹ อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1.09 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้มูลค่าเข้าทำรายการที่เกิดขึ้นจริงในสกุลเงินบาทสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือ
ลดลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเข้าทำรายการหรือวันที่ชำระเงินตามงวดในสัญญาที่ตกลงกัน

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1.4 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จะขายให้กับบริษัท Taiwan Power Company ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลไต้หวัน และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในไต้หวัน (Single Buyer) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี และเนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลของไต้หวันให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนผ่านมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น การกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ หรือ Feed-in Tariff การลงทุนในกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว จึงเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ในการขยายกิจการด้านธุรกิจพลังงานทดแทนในต่างประเทศ และช่วยต่อยอดความเชี่ยวชาญในการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ

GRPI และผู้ขายอยู่ระหว่างการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น การซื้อขายหุ้นจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ ได้แก่ การได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ จะสำเร็จ และการโอนหุ้นจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ซึ่งเมื่อธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น จะทำให้ Sheng Yang มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อนึ่ง รายการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม ตามข้อ 1) และการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นตามข้อ 2) ดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่